

สามทศวรรษแห่งพระพร คริสตจักรแสงสว่าง

ศจ.พุดสุข เสรษฐโสภณกุล

คริสตจักรแสงสว่างตั้งตระหง่านกลางสี่แยกบ้านแขก ฝั่งธนบุรี นับเป็นพระเมตตาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงนำพาคริสตจักรฯ มาด้วยดีตลอดสามทศวรรษ ย้อนกลับไปดูในแต่ละทศวรรษ มีเรื่องที่น่าโมทนาคุณมากมาย

ทศวรรษที่หนึ่ง (ปี ค.ศ.1967-1977) นับเป็น 10 ปีแรกแห่งการก่อสร้างตัวคริสตจักรฯ ในปี ค.ศ.1964 คณะอเมริกันแบ็บติสต์มิชชันนารีโยบายจะเปิดพันธกิจของคริสตจักรภาคที่ 12 ในจังหวัดธนบุรี จึงได้ให้ศจ.ซิมซัน ซีและศจ.เชสเตอร์ กาลาสก้า เป็นผู้บุกเบิกงานประกาศท่านทั้งสองได้ตกลงเช่าพื้นที่ที่เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น บริเวณสี่แยกบ้านแขกเป็นจุดประกาศและสถาปนาเป็น “สถานคริสเตียนบริการธนบุรี” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 1965 เมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 21 คน ได้ทำการสถาปนาสถานคริสเตียนบริการธนบุรี เป็น “คริสตจักรแสงสว่าง” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 1967 และได้แต่งตั้งมัคทายกชุดแรก 2 ท่าน คือ มน.ลือชู่อีก และ มน.เตียงเคียง เป็นผู้บริหารคริสตจักรฯ สถานที่ของคริสตจักรคับแคบและเป็นการเช่าคริสตจักรฯ จึงได้ซื้อที่ดินจำนวน 115 ตารางวา เป็นเงิน 800,000 บาท เชิญศจ.จรรยา วิชัยดิษฐ์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้ประกอบพิธีศีลามุมเอกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 1967 อาคารคริสตจักรฯ ออกแบบโดยคุณสุรางค์ กิ่งหิรัญวัฒนา ควบคุมการก่อสร้างโดย มน.มงคล โรจน์รัตนเกียรติ และมน.พิชิต เศรษฐ์พยัคฆ์ หลังจากที่ได้สร้างอาคารคริสตจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัดพิธีถวายพระวิหารในวันที่ 4 พฤษภาคม 1975 โดยมีสอติธ แมคคาดี ผู้แทนจากคณะอเมริกันแบ็บติสต์มิชชันนารีเป็นผู้ตัดริบบิ้นและได้จัดงานฉลองคริสตจักรแสงสว่างครบรอบ 8 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 1975

ในทศวรรษแรกเป็นช่วงก่อสร้างตัว คริสตจักรฯ มุ่งเน้นการประกาศพระกิตติคุณผ่านงานคริสเตียนบริการอาทิเช่น การเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก การสอนภาษา การสอนวิชาชีพ เป็นต้น

ทศวรรษที่สอง (ปี ค.ศ. 1977-1987) นับเป็น 10 ปีที่สองแห่งการเลี้ยงดูตัวเองโดยมิได้รับเงินสนับสนุนจากคริสตจักรภาคที่ 12 อีก นอกจากมีมิชชันนารีทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาล คริสตจักรฯ ยังเริ่มมีผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นคนท้องถิ่นทำหน้าที่ศิษยาภิบาล เลี้ยงดูพุ่มพอกสมาชิกให้มีความเจริญเติบโตทางความเชื่อ การดำเนินชีวิต การเป็นพยานและการรับใช้คริสตจักรวางแผนการขยายตัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตจึงได้ซื้อที่ดินของอาคารเดิมเนื้อที่ 40 ตารางวา ในปี 1979 และวางเสาเข็มให้เป็นที่ยอมรับคริสตจักรแสงสว่างเน้นการเสริมสร้างให้สมาชิกมีความผูกพัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียนรู้พระคำของพระเจ้าโดยเน้นย้ำหัวข้อเกี่ยวกับ “ครอบครัวคริสเตียน” จึงได้จัดค่ายคริสตจักรขึ้น

เป็นครั้งแรกในปี 1983 จนถึงปัจจุบันมีค่ายทั้งหมด 8 ครั้ง คริสตจักรฯ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 1987 โดยเชิญศจ.ซิมซัน ชิ ผู้ก่อตั้งและเป็นศิษยาภิบาลท่านแรกของคริสตจักรฯ เป็นผู้เทศนาฟื้นฟู

ทศวรรษที่สาม (ปี ค.ศ. 1987-1997) นับเป็น 10 ปี แห่งการขยายตัวคริสตจักรฯ ไม่เพียงแต่สามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้ว ยังเติบโตถึงขั้นขยายพันธกิจหลาย ๆ ด้าน จำนวนสมาชิกได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น พันธกิจต่าง ๆ ได้ขยายตัวมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารบนเนื้อที่ 40 ตารางวาที่ซื้อไว้เมื่อปี 1979 ก่อสร้างเป็นอาคารเอนกประสงค์สูง 4 ชั้น ทำเป็นสำนักงานของคริสตจักรฯ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุดและห้องนมัสการของคริสตจักรเด็ก ถวายอาคารในวันที่ 27 พฤศจิกายน 1988 โดย ศจ.อรุณ ทองดอน เหมือนประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้ตัดริบบิ้น

คริสตจักรฯ เล็งถึงความจำเป็นในการมีผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นศาสนจารย์เพื่อทำหน้าที่เลี้ยงดู และประกอบศาสนกิจอย่างครบบริบูรณ์ จึงได้จัดการนมัสการพระเจ้าฉลองคริสตจักรครบรอบ 25 ปี และสถาปนาอาจารย์พลสุข เศรษฐ์โสภณกุล เป็นศาสนจารย์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 1992 โดยมี ศจ. ดร.สินธุ์ คิมพะจันท์เป็นผู้บรรยายธรรม ศจ.ดร.ซิมซัน ชิ เป็นผู้กล่าวหนุนใจ มีคณะศาสนจารย์จาก สภาคริสตจักรและจากภาค 12 มาร่วมประกอบพิธีสถาปนา

นับตั้งแต่ปี 1988 มีเงินถวายที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณ กุลที่ปรึกษาคริสตจักรแสงสว่าง ได้เสนอให้จัดตั้งเป็น “กองทุนคริสตจักรลูก” และได้ตั้งกรรมการ ก่อตั้งคริสตจักรลูก เพื่อสรรหาสถานที่ จัดหาบุคลากร และระดมเงินถวายในการก่อตั้งคริสตจักรแห่งแรก ในที่สุดได้ก่อตั้งสถานประกาศแสงพระคุณที่หมู่บ้านศรีเพชร ถนนเพชรเกษม หนองแขม เปิดการ นมัสการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1992 โดยมีอาจารย์วิทยา บุญดีกุล เป็นศิษยาภิบาล สถาน ประกาศได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสามารถจะสถาปนาเป็นคริสตจักร ได้ทำพิธีสถาปนาเป็น “คริสตจักรแสงพระคุณ” ในวันที่ 26 มิถุนายน 1994

สิ่งที่คริสตจักรฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือพันธกิจมิชชัน เพราะเป็นพันธกิจที่ตอบสนองพระ มหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ โดยการนำพระกิตติคุณไปสู่คนที่อยู่ในที่ไกลและในที่ไกล อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ พุคภาษาเดียวกันหรือข้ามวัฒนธรรมคริสตจักรฯ ได้จัดมิชชันทีมภายในประเทศ ทั้งใน ภาคกลาง ภาคใต้ และในต่างประเทศ เช่น ฮองกง ไต้หวัน กัมพูชา และบรูไน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้

ในปี 1997 เป็นปีที่คริสตจักรแสงสว่างครบรอบ 30 ปี คริสตจักรฯ จึงได้ทำพันธกิจหลายอย่าง การแข่งขัน “คริสเตียนแรลลี่ 30 ปีแสงสว่าง”

การแข่งขัน “Bible contest 30 ปี แสงสว่าง

การจัด “ค่ายอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด 30 ปีแสงสว่าง”

การจัด “คริสเตียนบริการ 30 ปี แสงสว่าง”

การจัด “คณะนักร้องเด็ก 30 ปี แสงสว่าง”

การจัด “Barzar” 30 ปีแสงสว่าง”

สำหรับงานฉลองคริสตจักรฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 1997 ได้รับเกียรติจาก ศจ.สำราญ กวงแหวน ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้บรรยายธรรม ศจ.ดร.ชิมชัน ชิ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร เป็นผู้กล่าวหนุนใจ มน.ทวีศักดิ์ มหาวโรจน์ ประธานคริสตจักรภาคที่ 12 เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี ศจ.อิธิศ แมคคาดี เลขธิการ ทีบีเอ็มเอฟ เป็นผู้อธิษฐานขอพระพร คณะนักร้องชายพระกิตติคุณ กรุงเทพฯ ได้ร่วมถวายเพลงพิเศษ มีผู้แทนจากคริสตจักร หน่วยงาน พี่น้องในพระคริสต์ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นับเป็นการให้กำลังใจแก่สมาชิกแสงสว่าง ที่จะก้าวสู่ปีที่ 31 อย่างมั่นใจ และมั่นคงต่อไป

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผ่านพันธกิจในตลอดสามทศวรรษนี้